
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คร้ังที่ 3/2565  

วันที่ 29 เมษายน 2565 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 7 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                  
ผู้มาประชุม 
      1.  อาจารย์ไชยพล   กล่ินจันทร์ ประธานกรรมการ 
   2.  อาจารย์ปัญญ์ชลี   เต่าทอง  กรรมการ 
   3.  อาจารย์ ดร.สุธิษา   เชญชาญ กรรมการ 
   4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ฉ่ำพิรุณ  กรรมการ 
   5.  ดร.เทพชัย   ทรัพย์นิธิ กรรมการ 
   6.  ดร.อารีย์    ธัญกิจจานุกิจ กรรมการ 
   7.  นางสาวหทัยรัตน์  เสวกพันธ์ กรรมการ 
   8.  นางอัญชลี   เข่ือนขันธ์ กรรมการ 
   9.  นางปิติรัตน์   อินทุม  กรรมการ 
   10.นางสาวอณุภา   ทานะรมณ์ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม     
   ไม่มี  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1.  นางสาวพิชญนันท์  พรมพิทักษ์ 
   2.  นางสาวเรวดี   วงษ์สุวรรณ  

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
  ประธานกล่าวเปิดท่ีประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.1   กิจกรรมส่ งเส ริมการอ่ าน  โครงการ Library Online Tour นั กศึกษ า     
ปริญญาตรี 

     ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ Library Online Tour ให้แก่ 

นักศึกษาปริญญาตรี โดยเป็นการจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม ZOOM ณ สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหว่างวันท่ี 28-30 มีนาคม 2565 (เอกสารประกอบการ

ประชุมหมายเลข 1) 



     มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ Library 
Online Tour ให้แก่ นักศึกษาปริญญาตรี 

 1.2  พิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

       ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2565 ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคา

ภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี และลงนาม

ถวายพระพร เบ้ืองหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันท่ี 2 เมษายน 2565 ณ ช้ัน 2 ห้องเทพสตรีนิทัศน์ 

อาคารบรรณราชนครินทร์ (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1) 

   มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ พิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 1.3  โครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้านห้องสมุดโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) 

    ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดำเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์ชุมชน ด้าน

ห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด การส่งเสริมการอ่าน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ อนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมให้นักเรียนหรือชุมชน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันท่ี 4-5 และ 7 เมษายน 2565 โดยทำการคัดแยกหนังสือแบ่งตามหมวดหมู่ 000-900 

และติดต้ังระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC จัดมุมหนังสือพิเศษต่าง ๆ ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นต่อการใช้งาน 

พร้อมท้ังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ กิจกรรม 3R ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 

สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse) (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1) 

   มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ โครงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามอัตลักษณ์
ชุมชน ด้านห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) 

 1.4  งานทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดงานพิธีทำบุญ และสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ 

ประจำปี 2565 เมื่อวัน ท่ี  11 เมษายน 2565 ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และ

บุคลากร ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสืบสานประเพณีไทย และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับหน่วยงาน และ

สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1) 

     มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ งานทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่
ไทย ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.5  งานทำบุญกลางบ้านสืบสานประเพณีสงกรานต์  
              ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อาจารย์ไชยพล กล่ินจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ อาจารย์ปัญญ์ชลี เต่าทอง และอาจารย์ ดร.สุธิษา เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมงานทำบุญกลางบ้านสืบสานประ เพณี

สงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานธรรม และห้องโถง ช้ัน 1 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี เมื่อวันท่ี 12 เมษายน 2565 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1) 

     มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ งานทำบุญกลางบ้านสืบสานประเพณีสงกรานต์ 

 1.6  ประกาศให้บุคลากรมาปฏิบัติราชการตามปกติ 
        ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ออกประกาศ 
เรื่อง ให้บุคลากรมาปฏิบัติราชการตามปกติ โดยประกาศ ณ วันท่ี 22 เมษายน 2565 โดยมหาวิทยาลัยได้
กำหนดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมาปฏิบัติราชการตามปกติ ต้ังแต่วันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 
เป็นต้นไป (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1) 

     มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ให้
บุคลากรมาปฏิบัติราชการตามปกติ 

 1.7  การจัดการเรียนการสอนตามปกติสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ 
กศ.บป. 
     ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ออกประกาศ 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On-Site) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 โดยประกาศ ณ วันท่ี 22 เมษายน 2565 โดย
มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.บป.) 
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ตามปกติ (On-Site) ต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 
2565 เป็นต้นไป (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1) 



     มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ การจัดการเรียนการสอนตามปกติสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ กศ.บป. 

 1.8  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทบทวนนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (Retreat) 
        ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เมื่อระหว่างวันท่ี 19 - 21 เมษายน 2565 
อาจารย์ไชยพล กล่ินจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ไปเข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบั ติการจัดทำทบทวนนโยบายและแผนเพื่ อการพัฒนามหาวิทยาลัย (Retreat) ของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ณ Royal Riverkwai Resort & Spa จังหวัดกาญจนบุรี (เอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 1) 

     มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทบทวน
นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (Retreat) 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2565 วันที่ 31 มีนาคม 2565   

         เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ให้ท่ีประชุม

พิจารณารับรอง (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1) 

    มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 2/2565 วันท่ี 31 มีนาคม 2565   
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

 3.1  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
     สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 29 
เมษายน 2565 ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.1 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) โดยมติ     
ท่ีประชุมเห็นชอบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น 

   ประธานได้แจ้งผลความคืบหน้าให้ ท่ีประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้คะแนนจากการ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสำนักฯ ได้

คะแนน 4.93 อยู่ในระดับดีมาก  

        มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ เรื่องการลงพื้นท่ีสํารวจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 
(บ้านหัวช้าง) และโรงเรียนวัดโบสถ์  
 



 3.2  โครงการ 3 บุรี 
     ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ 3 บุรี ว่า
ในขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการ 3 บุรี และได้ดำเนินการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ
จังหวัดลพบุรีเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่ีได้เคยเสนอแนะไว้ในเรื่องชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดลพบุรี  ท้ังนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะ
นำเข้าท่ีประชุมอีกครั้งก่อนจะดำเนินการเผยแพร่ต่อไป 
        มติที่ประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ 3 บุรี โดยมี
ข้อเสนอแนะและข้อซักถามจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม ดังนี้ 
     ดร.อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงความช่ืนชมเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของโครงการ 3 บุรี พร้อมท้ังได้เสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องการติดตามสถานการณ์ การ
เปล่ียนแปลง ท่ีเกิดขึ้นของท้ัง 3 จังหวัด โดยอาจจะจัดต้ังทีมงานเป็นการเฉพาะในการติดตามสถานการณ์ของ
ท้ัง 3 จังหวัด 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ 3 บุรี ว่าได้มีการดำเนินการเขียนโครงการขึ้นแบบมีลายลักษณ์อักษรหรือไม่ โดย
ประธานได้แจ้งให้ทราบว่าโครงการ 3 บุรีนั้น มีการจัดทำเป็นแบบ UR และ AR ไว้ แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ
เผยแพร่สู่สาธารณะแต่อย่างใด 
     ท้ังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ อยากให้ดำเนินการจัดโครงการ 3 บุรี แบ่งออกเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อให้
สามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานของโครงการ 3 บุรีได้อย่างชัดเจน และได้เสนอให้สำนักวิทย
บริการฯ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 14 กุมภาพันธ์วันราชภัฏ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีใน
รูปแบบจดหมายเหตุ พร้อมท้ังเผยแพร่ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยรับทราบ 

 3.3  หลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL 
     สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 29 
เมษายน 2565 ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.2.1 หลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ICDL โดยมติท่ีปท่ีประชุมรับทราบ เรื่องหลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ICDL นั้น 

   อาจารย์ ดร.สุธิษา  เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายเทคโนโล
สารสนเทศ ได้แจ้งผลความคืบหน้าให้ท่ีประชุมทราบว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการอบรมครั้งท่ี 1 ไปแล้ว
จำนวน 1 ครั้ง และจะมีการดำเนินการจัดอบรมรอบท่ี 2 ในวันเสาร์ท่ี 30 เมษายน 2565 โดยจะมีการสอบ
วัดผลจริงในระหว่างวันท่ี 11 - 12 พฤษภาคม 2565 ผู้ท่ีสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรในการรับรอง 
ท้ังนี้ ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมทราบว่า อาจารย์ ดร.สุธิษา  เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการฯ ฝ่ายเทคโนโลสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดส่งบุคลากรของสำนักฯ ท่ีดำรงตำแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 คน เข้าร่วมอบรม และสอบวัดผลในโครงการดังกล่าวด้วย  



        มติที่ประชุม ท่ีประชุมหลักสูตรมาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ICDL  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  
    4.1  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
        4.1.1 การขอรับบริจาคหนังสือ และเงินสมทบทุนสำหรับใช้ดำเนินการจัด
ห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์ 
          อาจารย์ปัญญ์ชลี  เต่าทอง  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร 
ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้
ดำเนินการเปิดขอรับบริจาคหนังสือ และเงินสมทบทุนสำหรับใช้ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์ โดย
ในขณะนี้ได้มีผู้บริจาคเก้าอี้ โต๊ะญี่ปุ่น พร้อมเบาะรองนั่ง จำนวน 4 ชุด ท้ังนี้ สำนักฯ  
      มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ การขอรับบริจาคหนังสือ และเงินสมทบทุน
สำหรับใช้ดำเนินการจัดห้องสมุดโรงเรียนวัดโบสถ์ 

     4.1.2 โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล   

                   อาจารย์ปัญญ์ชลี  เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร 

ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าสำนักวิทยบริการฯ ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัล โดยจัดกิจกรรมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ต้ังแต่วันท่ี 5 - 31 

พฤษภาคม 2565 นี้  

      มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ โครงการส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัล 

4.1.3 การจัดอบรมเพื่อหารายได้           
                                     อาจารย์ปัญญ์ชลี  เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร 

ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าสำนักวิทยบริการฯ ได้ต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะดำเนินการจัดอบรมหารายได้จำนวน 2 
โครงการด้วยกัน คือ 

 1) การจัดอบรมให้กับบรรณารักษ์ หรือครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในห้องสมุด  
ตามโรงเรียน  

2) อบรมการใช้ไอทีสำหรับการส่ือสาร สำหรับผู้ท่ีสนใจ 

  มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ การจัดอบรม เพื่อหารายได้ของสำนักวิทยบริการฯ 

 
 
 



    4.2  รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ 
     4.2.1 การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการฯ เป็นศูนย์สอบ 
และศูนย์ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย 
          อาจารย์ ดร.สุธิษา  เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่าย
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า จะดำเนินประชุมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมการดำเนินการ
ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสำนักวิทยบริการฯ เป็นศูนย์การสอบ และย์ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้
ในอนาคตอาจจะใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการจัดอบรมสำหรับการจัดหารายได้ต่อไป 
           มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของสำนัก
วิทยบริการฯ เป็นศูนย์สอบ และศูนย์ฝึกอบรมของมหาวิทยาลัย  
    4.2.2 การสร้างห้องสำหรับใช้บันทึกเสียง 
     อาจารย์ ดร.สุธิษา  เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายสารสนเทศ 
ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องท่ีช้ัน 8  เพื่อใช้สำหรับบันทึกเสียง เช่น การอ่านหนังสือ
เสียงของบุคลากรในสำนักฯ โดยต้ังเป้าไว้ว่าในอนาคตจะเปิดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการท่ัวไปในการเข้าใช้งาน 
     มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบการสร้างห้องสำหรับใช้บันทึกเสียง 
        4.2.3 การจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อใข้สำหรับการอบรมออนไลน์ของสำนักวิทยบริการฯ 
     อาจารย์ ดร.สุธิษา  เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายสารสนเทศ 
ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ได้ดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์ เพื่อใช้สำหรับการอบรมออนไลน์ของสำนักวิทย
บริการฯ โดยมีรูปแบคล้ายกับ Thai Mooc ท่ีสามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์แบบย้อนหลังได้ทุกท่ีทุกเวลาผ่าน
แพลตฟอร์มดังกล่าว 
     ท้ังนี้ อาจารย์ ดร.สุธิษา  เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่าย
สารสนเทศ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเพิ่มเติมว่าในขณะนี้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการฯ 
กำลังดำเนินการพัฒนาแอพลิเคช่ันในการจองใช้ห้องแบบออนไลน์อยู่ 
     มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบการจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อใข้สำหรับการอบรม
ออนไลน์ของสำนักวิทยบริการฯ ท้ังนี้ ดร.อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แสดงความช่ืน
ชมเกี่ยวและได้เสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีจะใช้ในการจัดอบรมให้กับครูบรรณารักษ์ท่ีโรงเรียน โดยให้
ใช้หลักสูตรท่ีเป็นไปตามมาตราฐาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูท่ีเข้ามาร่วมอบรม  
 

    4.3  ส่วนงานธุรการ 
    4.3.1 รายงานผลการดำเนินการงานธุรการ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2565 
    นางสาวอณุภา  ทานะรมณ์ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการดำเนินการ
งานธุรการ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำเดือนมีนาคม 2565 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)   



            มติที่ประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการงานธุรการ ส่วน
งานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน
มีนาคม 2565    
    4.3.2 รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2565    
ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำเดือนประจำเดือนมีนาคม 2565 
             นางสาวพิชญนันท์  พรมพิทักษ์ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึง   รายยงานผล
การเบิกจายงบประมาณ ณ เดือน มีนาคม2565 ประจําปงบประมาณ 2565 โดยสํานักวิทยบริการฯ ไดรับ
งบประมาณแผนดิน จํานวนรวมท้ังส้ิน 3,039,300.00 บาท  ขณะนี้ได้เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ข้อมูล ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2565 จํานวน 1,637 ,021.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.863 (ยอดคงเหลือ1,402 ,278.32 บาท)โดยใน
ไตรมาสท่ี 1-2 มียอดต้ังเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายรวม 2,154 ,898 .00 บาท มียอดเบิกจ่ายตาม     
ไตรมาส 1-2 จํานวน   1,637, 021.68  บาท ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 544 , 626.32 บาท ยอดเบิกจ่าย
ตรงเป้าหมายรายไตรมาส จํานวน 1,578, 501.68 บาท ยอดเบิกจ่ายไมตรงเป้าหมายรายไตรมาส จํานวน 
31,770.00 บาท และยอดเบิกจ่ายเกินเป้าหมาย 26,750.00บาท  สรุปผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย 544, 
626.32  บาท  (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)   
               มติที่ประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายตาม
ไตรมาส ปีงบประมาณ 2565 ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2565 
 
 4.4  ส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ 
     4.4.1 รายงานผลการดำเนินการงานเทคนิคสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2565 
                นางสาวหทัยรัตน์  เสวกพันธ์ หัวหน้างานเทคนิคสารสนเทศ ได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบถึงผลการดำเนินการงานของส่วนงานเทคนิคสารสนเทศ ของเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งประกอบไป
ด้วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ, งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และงานซ่อมบำรุงสารสนเทศ 
                ท้ังนี้ ยังได้รายงานผลการลงรายการทางบรรณานุกรมในฐานข้อมูลห้องสมุด 
โดยแยกประเภททรัพยากรสารสนเทศ และแสดงจำนวนรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสา รสนเทศ
ในสหบรรณานุกรม (UCTAL) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามลำดับ (เอกสารประกอบการ
ประชุม หมายเลข 1) 
           มติที่ประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินงานเทคนิคสารสนเทศ 
ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน
มีนาคม 2565 
 
 
 



 4.5 ส่วนงานบริการสารสนเทศ 
    4.5.1 รายงานผลการดำเนินการงานบริการสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้าง    
การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนประจำเดือนมีนาคม 
2565 
               นางปิติรัตน์  อินทุม หัวหน้างานบริการสารสนเทศ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ถึงผลการดำเนินการงานส่วนงานบริการสารสนเทศ ของเดือนประจำเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งประกอบไปด้วย
หน่วยบริการยืม – คืน, หน่วยบริการส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง, หน่วยบริการสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า, หน่วย
บริการเพื่อส่งเสริมการใช้บริการ, หน่วยสารสนเทศท้องถิ่น และหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชนตามลำดับ 
(เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1) 
     มติที่ประชุม ท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการงานบริการ
สารสนเทศ    ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพิ่มเติมดังนี้ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ได้
เสนอแนะให้สำนักฯ มีการดำเนินการจัดห้องจดหมายเหตุไว้โดยเฉพาะ โดยให้เก็บรวมรวมประวัติของ
มหาวิทยาลัย  
ท้ังนี้ ประธานได้กล่าวช้ีแจงเพิ่มเติมว่า  สำนักฯ มีห้องจดหมายเหตุอยู่แล้ว โดยต้ังอยู่บนช้ัน 8 และห้องเทพ
สตรีนิทัศน์ท่ีต้ังอยู่ท่ีช้ัน 2 ท่ีจัดแสดงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ แต่ไม่ค่อยมีผู้เข้าใช้บริการ
เข้าไปใช้มากนัก 
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ได้
เสนอแนะให้สำนักฯ ย้ายการจัดกิจกรรมต่างๆ ไปทั่ีช้ัน 8 เพื่อส่งเสริมให้มีผู้ใช้บริการเข้าใช้มากยิ่งขึ้น 
    ดร.อารีย์   ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เห็น ด้วยกับ
ข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ท่ีได้ เสนอแนะให้สำนักฯ 
ย้ายการจัดกิจกรรมต่างๆ ไปทั่ีช้ัน 8 และได้เสนอะแนะเพิ่มเติมในเรื่องห้องจดหมายเหตุ โดยเสนอให้จัดทำเป็น
หอประวัติ เนื่องจากจะดึงดูดความสนใจของผู้เข้าใช้ได้มากกว่า โดยอาจจะเพิ่มฐานข้อมูลออนไลน์ในเรื่องของ
จดหมายเหตุเข้าไปเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และการเข้าถึงข้อมูลท่ีง่ายข้ึนของผู้ใช้บริการ 
    ท้ังนี้ ประธานได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำหอประวัติของมหาวิ
ยาลัยอยู่แล้ว โดยหอประวัติของมหาวิทยาลัยต้ังอยู่ท่ีช้ัน 1 อาคารลวะศรี และห้องเทพสตรีนิทัศน์ ท่ีต้องอยู่บน
ช้ัน 2 ของสำนักฯ 
    ดรเ.ทพชัย ทรัพย์นิธิ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เห็นด้วยกับด้วยกับ
ข้อเสนอแนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ท่ีได้เสนอแนะให้สำนักฯ 
ย้ายการจัดกิจกรรมต่างๆ ไปทั่ีช้ัน 8 โดยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า อาจจะดำเนินการจัดแสดงข้อมูลในห้อง
จดหมายเหตุ โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาตามลำดับ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 
   4.5.2 รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว คร้ังที่  8 ประจำปี 2565 Green Library 2022 



               นางสาวเรวดี  วงษ์สุวรรณ์ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการเข้าร่วมสัมมนา
ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งท่ี  8 ประจำปี 2565  Green Library 
2022 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2565 ท่ีผ่านมาซึ่งจัดโดย หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ร่วมกับเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว ผ่านรูปแบบออนไลนโปรแกรม ZOOM และFacebook: Thammasat University Library 
ในการสัมมนาครั้งนี้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และได้รับความรู้ด้านการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดล้อมและ
นําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2) 
     มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือ
ทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งท่ี  8 ประจำปี 2565 Green Library 2022 
       4.5.3 รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
               นางสาวเรวดี  วงษ์สุวรรณ์ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงผลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของสำนักฯ ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 พร้อมท้ังเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2564 - 2565 
(เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 3) 
     มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า โดยมี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพิ่มเติมดังนี้ 
    ดร.อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะว่าควร
เพิ่มตารางการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการใช้งานด้วย 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ได้
สอบถามเพิ่มเติมว่าในขณะนี้ สำนักฯ ยังคงมีการใช้พลังงานจากแสงโซลาร์เซลล์อยู่หรือไม่ โดยประธานได้ช้ีแจง
เพิ่มเติมว่าอาคารของสำนักวิทยบริการฯ ยังคงใช้พลังงานจากแสงโซลาร์เซลล์อยู่  หากแต่พลังงานจากแสง
โซลาร์เซลล์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
   4.5.4 สรุปผลการดําเนินโครงการGreen Library: เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านหัวช้าง) 
       นางสาวเรวดี  วงษ์สุวรรณ์ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่องสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ Green Library: เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านหัวช้าง) 
ท่ีสำนักวิทยบริการฯ ได้ไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านหัวช้าง)) เมื่อวันท่ี 7 
เมษายน 2565 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 4) 
       มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ สรุปผลการดําเนินโครงการGreen 
Library: เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านหัวช้าง) 

  4.6  ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      4.6.1 รายงานผลการดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนงานตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 
2565 
        นางอัญชลี  เขื่อนขันธ์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบถึงผลการดำเนินการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วย



ระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ, หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, หน่วยส่ือโสตทัศน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
และหน่วยตรวจสอบบำรุงรักษาตามลำดับ (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1) 
        มติที่ประชุม  ท่ีประชุมเห็นชอบ รายงานผลการดำเนินการงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจำเดือนมีนาคม 2565 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  

    5.1  รายงานติดตามติดตามการดำเนินการงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ

ปรับปรุงกิจกรรมรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

          อาจารย์ปัญญ์ชลี  เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร ได้แจ้ง

ให้ท่ีประชุมทราบว่าสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามติดตามการดำเนินการงานตามแผน

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในปีงบประมาณ 

2565 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำเรื่อง การให้บริการยืมหนังสือด้วย Line Application (เอกสารประกอบการ

ประชุม หมายเลข 1) 

          มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ รายงานติดตามติดตามการดำเนินการงานตาม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรมรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

    5.2  ร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2566-

2570 

          อาจารย์ ดร.สุธิษา  เชญชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายสารสนเทศ 

ได้แจ้งให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2566-

2570 (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1)  

     ท้ังนี้ ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเพิ่มเติมในเรื่องผลจากการวิเคราะห์

จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร 4 ด้าน (SWOT) ของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสาร

ประกอบการประชุม หมายเลข 2) 

          มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โดยต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตามท่ี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะ ดังนี้ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ฉ่ำพิรุณ คณะกรรมการทรงคุณวุฒิ ได้เสนอแนะให้

เพิ่มเติมตรงวิสัยทัศน์ เนื่องจากไม่มีส่วนใดท่ีบ่งช้ีว่าเป็นวิสัยทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานห้องสมุด 

     ดร.อารีย์   ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เสนอแนะว่าควร

ปรับเปล่ียนเป้าประสงค์ของสำนักฯ โดยเพิ่มเนื้อหาให้มีความชัดเจน และมีความสอดคล้องกับพันธกิจ และ

ยุทธศาสตร์ ท้ังนี้ ในภาพรวมของร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 



2566-2570 นี้ มุ่งเน้นไปทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุมชน การบริหารจัดการ จึงอยากให้เพิ่ม

ทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และควรมีกลยุทธ์ส่งเสริมในการเรียนรู้  ให้แก่

นักศึกษา และผู้ใช้บริการให้เพิ่มมากขึ้น โดยอาจจะกำหนดตัวชี้วัดให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น 

     ดรเ.ทพชัย ทรัพย์นิธิ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้เสนอแนะว่าพันธกิจควร

เช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ให้เห็นเด่นชัดอย่างชัดเจน 

     ท้ังนี้ ประธานได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 3 ท่าน โดยจะ

นำไปประชุมกับบุคลากรในสำนักฯ ในระหว่างวันท่ี 23 – 25 พฤษภาคม 2565 โดยสำนักฯ ได้จัดโครงการ

พัฒนาความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคล่ือนองค์กร  ให้กับบุคลากรภายใน

สำนักฯ ต่อไป 

 

 
ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ืองอื่นๆ  

 6.1  ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
      ประธาน ได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปี พ.ศ.2565 นี้ได้ระบุวันประชุมเป็นวันศุกร์สัปดาห์
สุดท้ายของทุกเดือน  (เอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 1) 
       มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6.2 การขอรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 
       ดร.อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
เกี่ยวกับเรื่องการขอรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยอยากให้สำนักฯ ยื่นขอรับการตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียวภายในปี 2565 นี้ เนื่องจากในปี 2566 นั้น ห้องสมุดสีเขียวจะดำเนินการเปล่ียนเกณฑ์การ
ตรวจประเมินใหม่ ท้ังนี้ หากสำนักฯ ยื่นตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวในปี 2565 นี้ผ่านแล้วก็ขอให้ยื่นขอรับ
การตรวจประเมิน Green Office ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



       มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบ  โดยอาจารย์ปัญญ์ชลี  เต่าทอง รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร ได้ขอเชิญ ดร.อารีย์  ธัญกิจจานุกิจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็น
วิทยากรในอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินห้องสมุดสีเขียวให้แก่บุคลากรของสำนักฯ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์โปรแกรม ZOOM ในวันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2565นี้ 
 
เลิกประชุมเวลา .....11.52........น. 
  กำหนดการประชุมครั้งต่อไป วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 7 
อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
         ลงช่ือ                                     ผู้จดรายงานการประชุม 
                 (น.ส.อณุภา  ทานะรมณ์)    

          

        ลงช่ือ                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (อาจารย์ไชยพล  กล่ินจันทร์)   


